

รายงานข่าวประจำสัปดาห์ เดือนมีนาคม 2565 ฉบับที่ 4

ภาวะลำบากใจของอิสราเอลต่อรัสเซีย

เกือบสามสัปดาห์หลังจากรัสเซียบุกยูเครน สหรัฐฯ ได้เพิ่มแรงกดดันต่ออิสราเอลและประเทศอื่นๆ ให้เข้าร่วมการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียและต่อผู้คนของรัสเซีย จนถึงตอนนี้ อิสราเอลแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมการคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการ และยังไม่ผ่านกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับบริษัทอิสราเอลที่ค้าขายกับรัสเซีย มาตรการคว่ำบาตรประกอบด้วยหลายชั้น และมาตรการที่ดำเนินการในส่วนนี้อยู่ในด้านการธนาคารและการเงิน ธนาคารของอิสราเอลได้ตัดสัมพันธ์กับธนาคารในรัสเซียที่มีการคว่ำบาตร รัสเซียก็ถูกตัดขาดจากระบบ SWIFT ทั่วโลกสำหรับการโอนเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อธนาคารของอิสราเอลด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ชาวิวที่พยายามเดินทางจากรัสเซียไปยังอิสราเอลกำลังประสบปัญหา และการชำระเงินของพวกเขาจะถูกดำเนินการโดยใช้บัตรเครดิตระหว่างประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารของรัสเซีย หรือผ่านเพื่อนและญาติในอิสราเอล เกี่ยวกับเที่ยวบิน แอโรฟลอตไม่มีบริการบินไปและกลับจากอิสราเอลอีกต่อไป แต่สายการบินเอล อัลของอิสราเอลยังคงมีบินไปมอสโก

อีกวิธีหนึ่งที่อิสราเอลพยายามจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับรัสเซียก็คือ การสอน คำแนะนำ และความช่วยเหลือสำหรับบริษัทอิสราเอลที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าที่นั่น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจัดสัมมนาผ่านเว็บสำหรับบริษัทอิสราเอล 160 แห่งที่ค้าขายกับรัสเซีย โดยมีสำนักงานกฎหมายสองแห่ง แห่งหนึ่งในยุโรปและอีกบริษัทหนึ่งมาจากสหรัฐฯ เพื่ออธิบายผลที่ตามมาของการคว่ำบาตร

หน่วยงานการค้าต่างประเทศในกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการค้ากับรัสเซียระบุว่า บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องตระหนักถึงมาตรการคว่ำบาตร แต่ไม่มีแนวทางที่แท้จริง ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญในกระทรวงของรัฐบาลกำลังทำในสิ่งที่ทำได้ และไม่ได้เข้าร่วมการคว่ำบาตรอย่างจริงจัง ความหวาดกลัวต่อปฏิริยาที่เป็นไปได้ของรัสเซียคือทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ แม้ว่าขอบเขตการค้าของอิสราเอลกับสหรัฐฯ และยุโรปจะยิ่งใหญ่กว่าการค้าขายกับรัสเซียก็ตาม

กดดันวงการเพชร การค้าเพชรประสบความยากลำบากโดยเฉพาะ ปีที่แล้ว อิสราเอลนำเข้าเพชรมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์จากรัสเซีย คิดเป็น 2 ใน 3 ของการนำเข้าทั้งหมดจากประเทศนั้น ปัจจุบันรัสเซียควบคุมการส่งออกเพชรดิบประมาณหนึ่งในสามไปยังส่วนอื่นๆ ของโลก และอุตสาหกรรมเพชรของอิสราเอลเป็นผู้ซื้อเพชรรายใหญ่จากรัสเซีย สหรัฐฯ ได้สั่งห้ามการนำเข้าเพชรรัสเซีย แต่จนถึงขณะนี้มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ปฏิบัติตาม มีรายงานข่าวว่าผู้ซื้อในสหรัฐฯ ที่บอกผู้ส่งออกเพชรของอิสราเอลว่าพวกเขาจะไม่ซื้อเพชรขัดเงาที่ผลิตจากเพชรดิบของรัสเซีย ผู้อาวุโสในอุตสาหกรรมกล่าวว่าจนถึงขณะนี้เป็นการปรากฏการณ์เล็กน้อย แต่ยังคงมีความวิตกกังวลอย่างมากในส่วนของผู้ค้าเพชรชาวอิสราเอล เนื่องจากแรงกดดันของสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวช้า The Israel Diamond Exchange กล่าวว่า The Israel Diamond Exchange ของอิสราเอลดำเนินการตามคำแนะนำของรัฐบาลและของกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

สำหรับน้ำมันและก๊าซก็เช่นกัน ในขั้นต้นสหรัฐฯ ได้กำหนดห้ามเฉพาะการนำเข้าเท่านั้น และปล่อยให้ประเทศอื่นตัดสินใจอย่างอิสระ ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปยังคงนำเข้าก๊าซและน้ำมันจากรัสเซียต่อไป แต่พวกเขา กำลังมองหาแหล่งพลังงานอื่น ๆ อย่างเร่งรีบ แม้จะเป็นปริมาณเล็กน้อยก็ตาม เช่น ก๊าซเหลวของอียิปต์ ก๊าซธรรมชาติของอิสราเอล เป็นต้น อิสราเอลยังนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียในปริมาณที่ 10% ของการนำเข้าทั้งหมดในช่วงเวลา (80% มาจากอาเซอร์ไบจาน) และจะยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงมากนักในขั้นตอนนี้ ถ่านหินยังเป็นการนำเข้าที่สำคัญจากรัสเซียด้วยมูลค่า 180 ล้านดอลลาร์ในปี 2564

แม้ว่ารัสเซียจะไม่ใช้ตลาดหลักสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูงของอิสราเอล คิดเป็นสัดส่วนเพียง 10% ของการส่งออกในปี 2564 แต่เป็นภาคอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบ สหรัฐฯ คาดว่าอิสราเอลจะเข้าร่วมการคว่ำบาตรในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของรัสเซียทุกสาขา ผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทของอิสราเอลที่ดำเนินการทั้งในสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย

ที่มา : en.globes.co.il

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

รัฐบาลอิสราเอลยังไม่ประกาศคว่ำบาตรกลับรัสเซียอย่างเป็นทางการ เนื่องจากยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการค้ากับรัสเซียโดยเฉพาะผู้ประกอบการบริษัทอิสราเอลที่ดำเนินธุรกิจค้าขายกับรัสเซีย เช่น อุตสาหกรรมเพชรที่เป็นสินค้ารายการสำคัญของประเทศอิสราเอล รวมไปถึงความมั่นคงด้านการค้าขายพลังงานการค้าก๊าซและน้ำมัน

สศต. ณ กรุงเทลอาวีฟ

๑๕ มี.ค. ๖๕